

จิกกะลาโมเดล รับรางวัลที่ชนะเลิศ โครงการ “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว ปี 10”



จิกกะลาโมเดล รับรางวัลที่ชนะเลิศ โครงการ “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว ปี 10”

ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คว่าเงินรางวัล 300,000 บาท ไปครอง

กรุงเทพมหานคร : “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว” ปี 10 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศ จากผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีนี้อโครงการได้ปรับกระบวนการให้ความรู้อย่างเข้มข้น ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ธนาการมุ่งมั่นพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร สร้างการบริการที่มีคุณค่า ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 10 โครงการปรับแผนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เข้าร่วมประกวดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเข้าใจแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก โดยจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1 (นานาเหนือ) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมมอบเงินรางวัล รวม 1,350,000 บาท

ผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏว่าทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท พร้อมเข้าเฝ้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และยังได้รับรางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ไปครองได้นั้น คือทีมจิกกะลาโมเดล จากโรงเรียนก้นถرارมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือทีมต้นกล้าเพชรบุรี จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี รับเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือทีม นิว เจน ลานนา (NEW GEN LANNA) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รับเงินรางวัล มูลค่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการธนาคาร, แขกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงาน อาทิ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ ร่วมด้วย นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการธนาคาร กรรมการบริหารและกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพ นายผยอง ศรีวิณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางศิริพร นพวัฒน์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมกันนี้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการบริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “โครงการ กรุงเทพฯ ดันกล้า
สีขาว ปี 10 ได้เปลี่ยนจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ มีส่วนร่วมโครงการนำเสนอเป็นครั้งแรก โดยมีโครงการส่งเข้าประกวดจำนวน 254 ทีมจากทั่วประเทศ
โดยคัดเลือกเหลือ 30 ทีม ให้มาเข้าค่ายเวิร์คช็อปในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมเปิด
โอกาสให้ทั้ง 30 ทีมนำเสนอโครงการของตนเองในกิจกรรม “The Following Camp” และประกาศผล 10 ทีมสุด
ท้าย ซึ่งเป็นทีมที่มาจากจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละทีมจะได้รับเงินทุนตั้งต้นจำนวน
30,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการจริงในชุมชนของตน โดยธนาคารได้ส่งทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษลงพื้นที่
ให้องค์ความรู้ แนะนำ ติดตามความคืบหน้า และร่วมผลักดัน เพื่อสร้างศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ให้กับ 10 ทีมสุดท้าย ตลอดจนการผลิตคลิปวิดีโอสรุปผลงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งทีมจิกกะลาโมเดล ก็
สามารถนำเสนอ ผลโครงการออกมาได้ตรงตามหลักเกณฑ์การตัดสินได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับ
”